

## ตัดไม้พะยุงเทือกเขา'ภูพานน้อย'

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. นายวิชาชัย ธรรมรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร พร้อม พล.ต.ต.วิวัฒน์ บูรณสมภพ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร พ.อ.กฤต ผิวเงิน รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พ.อ. ยุทธนา ม่วงพูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร(กอ.รมน.) และตำรวจ สก.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นำผู้เกี่ยวข้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของทหารตรวจสอดแหล่งซุกซ่อนไม้พะยุงในเทือกเขาภูพานน้อยบ้านมะนาว ต.พังแดง อ.ดงหลวง หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีนายทุนจากต่างชาตินำไม้ซุกซ่อนไว้รอการลำเลียง

พื้นที่ที่คณะได้ตรวจสอบทางอากาศ ก็ถึงกับตกตะลึง กับภาพไม้พะยุงจำนวนมากซุกซ่อนเรียงรายอยู่ในป่าข้างทาง ตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปถึงยอดเขา จึงส่งระดมกำลังผู้เกี่ยวข้องกว่า 100 นาย เดินเท้าตรวจสอบอย่างละเอียด ก็พบไม้พะยุงกว่า 3,000 ท่อน มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งหากนำส่งประเทศเพื่อนบ้านจะเพิ่มมูลค่าเป็น 30-50 ล้านบาท โดยสภาพทั้งเก่าและใหม่ และไม่มีรอยติดตราของทางราชการ พร้อมจับกุมนายมนตรี ทองมา อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ 2 บ้านมะนาว และนายภูมิใจ ลากโพธิ์ อายุ 25 ปี ชาว จ.นครพนม ที่กำลังฝ่าไม้พะยุงมาสอบสวน พร้อมกระจายกำลังกันจับไม้พะยุงทั้งหมดมากองไว้ริมถนนทางขึ้นเขาภูพานน้อย และอายัดไว้ก่อน

สอบสวนผู้ต้องหาทั้งคู่ ให้การเพียงว่ามีหน้าที่แค่รับจ้างฝ่าไม้พะยุงดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของ ทราบเพียงว่ามีคนไทยนำนายทุนจากลาวและเวียดนามที่ร่วมทุนกัน เข้ามากว้านซื้อไม้ในแถบนี้เพื่อส่งไปลาวและเวียดนาม เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา กับทั้งสองมีไม้หวงห้าม อันยังมีได้แปรรูปไว้ในครอบครอง (ไม้พะยุงท่อน) โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 89 และรับไว้ด้วยประการใด ๆ ซ่อนเร้นจำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ฯ นำส่ง สก.ดงหลวงดำเนินคดี

นายวิชาชัย กล่าวไว้ว่า การจับกุมไม้พะยุง

ตลอดครั้งนี้น่าจะสำเร็จ เป็นผลจากความร่วมมือของชาวบ้านที่ช่วยแจ้งเบาะแส และอาจจะมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ได้สั่งการให้ตำรวจเร่งสอบสวนขยายผลต่อไป

ด้าน จ.อุบลราชธานี ร.อ.ธนาคม เลื่อนทอง หัวหน้าชุดที่ทำการทางยุทธวิธี กองกำลังสุรนารี สืบทราบว่าจะมีการลักลอบใช้รถแก๊งขนไม้พะยุงออกจากเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย โดยใช้รถถนนหมายเลข 2248 อ.น้ำยืน-เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งข้ามแม่น้ำโขงพื้นที่ อ.เขมราฐ ไปประเทศเพื่อนบ้าน จึงสนธิกำลังกับกองร้อยทหารพรานที่ 2601 หน่วยป้องกันรักษาป่าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย และตำรวจ สก.น้ำยืน ตั้งจุดสกัดบริเวณสามแยกบ้านโพนทอง หมู่ 9 ต.โคมประดิษฐ์

กระทั่งพบรถแก๊งสองคัน สีเขียว เลขทะเบียน กข 2708 อุบลราชธานี วิ่งมาด้วยความเร็วสูงเมื่อเห็นจุดตรวจ ก็ขับแหกด่านวิ่งเข้าหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ไล่ตามไปประมาณ 500 เมตร คนขับรถเห็นจวนตัวจึงจอดรถวิ่งหลบหนีเข้าหมู่บ้านเมื่อตรวจพบไม้พะยุง 117 ท่อน ยาว 50-60 ซม. มูลค่าราว 3 แสนบาท อยู่ในรถโดยถอดเบาะออก จึงยึดรถและไม้ของกลางส่ง สก.น้ำยืน ดำเนินคดีต่อไป

ขณะที่ พ.ต.อ.สุทธิโรจน์ นพโพธิพงษ์ ผกก.3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ได้สั่งการ ร.ต.ต.ไกรแก้ว ขวัญน้อย หน.ชุด ปทส.ประจำ จ.หนองคาย ประสาน ร.ต.ต.วีระศักดิ์ ฟองสาดี รอง สว.จร. สก.รัตนวาปี สก.จัดจับนายเก่ง ชุมสาย อายุ 32 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ และนายสมศักดิ์ พลอยนิล อายุ 38 ปี ชาว จ.สกลนคร หลังนายเก่งจับรถอีซูซุ แวน สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน นข 15 หนองคาย มากับนายสมศักดิ์ บรรทุกไม้พะยุงแปรรูป 8 ท่อน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท บนถนนมิตรภาพสายหนองคาย-บึงกาฬ กม. 71-72 อ.รัตนวาปี โดยทั้งคู่สารภาพว่า ได้รับการจ้างจากท้าวเมือง นายทุนคนลาว 8,000 บาท ไปรับไม้พะยุงใน ต.เขม อ.โพนพิสัย ส่งให้ท้าวเมืองในเขตพื้นที่ อ.รัตนวาปี.